

Số: 3824 /SYT-VP
V/v thực hiện nghiêm công tác
kê khai tài sản, thu nhập

Đồng Nai, ngày 27 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Căn cứ Văn bản số 1405/TT-NV4 ngày 20/7/2023 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo nội dung Văn bản số 1405/TT-NV4: “Qua kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh, còn nhiều trường hợp có thiếu sót trong công tác kê khai TSTN như: nội dung kê khai chưa đúng hoặc chưa rõ (nêu tại điểm 2 mục II) theo hướng dẫn tại Nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (kê khai thiếu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; thiếu thông tin thực trạng quản lý, sử dụng đối với tài sản là đất, nhà; kê khai tài sản không thuộc sở hữu...); Việc kiểm tra, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được thực hiện nghiêm (không thể hiện ngày tháng năm tiếp nhận bản kê khai, không thể hiện việc tiếp nhận bản kê khai của đơn vị nhận bản kê khai, có người ký tiếp nhận bản kê khai nhưng không thể hiện chức vụ, chức danh); kê khai không đầy đủ tài sản, thu nhập như đất đai, nhà, ô tô, tài khoản tiền gửi ngân hàng, các khoản thu nhập giữa hai lần kê khai; giải trình biến động tài sản, thu nhập chưa rõ ràng, đầy đủ”.

Do đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế; lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức là đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các hướng dẫn để kê khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ đối với tài sản, thu nhập được kê khai.

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Văn bản số 893-CV/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn bản số 147/UBND-THNC ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Lưu ý: các bản kê khai từ năm 2023 trở đi mà không chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trước đó thì qua xác minh sẽ đề nghị xử lý nghiêm túc trách nhiệm.

3. Thường xuyên tổ chức tập huấn và hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập cho công chức, viên chức do mình quản lý, đặc biệt chú trọng cho các công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức việc kê khai, tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và công khai các bản kê khai tài sản thu nhập đúng theo quy định.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Trung